



Bay Đi Thâm Lặng

www.vietshare.com

Nhịp vừa

Trịnh Công Sơn



Có chút bồi hồi trong phút chia ly. Có những mặt
Có chút lệ nhòa trong phút hôn nhau. Có những vệt
Có chén rượu chờ trong quán đêm đêm. Có những bạn



người không yêu là vì. Có những cuộc đời hết sức ngây
bờ chôn theo tình đầu. Có vầy chào về giữa chốn binh
bè xanh như người bệnh. Có tiếng cười và tiếng khóc mênh



ngó. Đi trong tình dài có người đã tới. Sao trong hôn
đao. Đi sao nặng nề kiếp người nhỏ bé. Xa xăm ngọn
mông. Tôi như mọi người mong ngày sẽ tới. Nhưng khi về



này tiếng lời hấp hối. Tôi không là người u mê khờ
cờ quê nhà vắng gió. Tôi không kẻ thù nên đau từ
lại thu mình góc tối. Trong tôi rặng đầy bao nhiêu nụ



dại. Đã hết thật rồi tiếng nói vui tươi. Có tiếng thở
độ. Tóc úa là nhờ những tháng âu lo. Có nắng vàng
cười. Có nói được gì những tiếng bi ai. Có tiếng tù



dài dưới gió thu đông. Có nỗi buồn ngủi bay đi thăm
nghèo trên lối đi xa. Có tới thật đều trong linh hồn
và hồi thức trong tim. Có đêm từng giờ trong khi nằm



lặng. Có những mặt người giữa phố hoang mang.
nhỏ. Có mắt thật chiếu dưới trần ngây ngổ.
bệnh. Có nhớ vài lần những má mỗi xinh.



Bay đi thầm lặng.

Trịnh công Sơn



Có chút bồi hồi trong phút chia ly Có những mặt
 Có chút lệ nhòa trong phút hôn nhau Có những vệt
 Có chén rượu chờ trong quán đêm đêm Có những bạn



người không yêu là vì Có những cuộc đời hết sức ngầy
 bờ chôn theo tình đầu Có vầy chào về giữa chốn bình
 bè xanh như người bệnh Có tiếng cười và tiếng khóc mênh



ngô Đi trong tình dài có người đã tới Sao trong hồn
 đao Đi sao nặng nề kiếp người nhỏ bé Xa xăm ngọn
 mông Tôi như mọi người mong ngày sẽ tới Nhưng khi về



này tiếng lời hấp hối Tôi không là người u mê khờ
 cờ quê nhà vắng gió Tôi không kẻ thù nên đau từ
 lại thu mình góc tối Trong tôi rụng đầy bao nhiêu nụ



dại Đã hết thật rồi tiếng nói vui tươi Có tiếng thờ
 độ Tóc úa là nhờ những tháng âu lo Có nắng vàng
 cười Có nói được gì những tiếng bi ai Có tiếng tù



dài dưới gió thu đông Có nỗi buồn ngủi bay đi thầm
 nghèo trên lối đi xa Có tối thật đều trong linh hồn
 và hồi thức trong tim Có đếm từng giờ trong khi nằm



lặng Có những mặt người giữa phố hoang mang.
 nhỏ Có mắt thật chiều dưới trần ngày thơ.
 bệnh Có nhớ vài lần những má môi xinh.

Sheet Bay đi thăm lạng, file .PDF

"Có chút bồi hồi trong phút chia ly"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Bay đi thăm lạng của tác giả Trịnh Công Sơn đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Bay đi thăm lạng
- Tác giả: Trịnh Công Sơn
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/354-bay-di-tham-lang>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com